

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุดสวรรค์
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
 ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุดสวรรค์

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชูศรี หนูน้อย	ประธานสภา อบต.	ชูศรี หนูน้อย	
๒	นายเอื้อง หนูน้อย	รองประธานสภา อบต.	เอื้อง หนูน้อย	
๓	นายสายชน รุ่มรวย	สมาชิก อบต. ม. ๑	สายชน รุ่มรวย	
๔	นายสมชาย เชื้อวงษ์	สมาชิก อบต. ม. ๒	สมชาย เชื้อวงษ์	
๕	นายประชุม เอรารวรรณ	สมาชิก อบต. ม. ๓	ประชุม เอรารวรรณ	
๖	นายชินพัฒน์ พวงมาลี	สมาชิก อบต. ม. ๓	ชินพัฒน์ พวงมาลี	
๗	นายณรงค์ ทิมเพชร	สมาชิก อบต. ม. ๔	ณรงค์ ทิมเพชร	
๘	นายระพิน เสียงล้ำ	สมาชิก อบต. ม. ๔	ระพิน เสียงล้ำ	
๙	นายนิยม สมใจ	สมาชิก อบต. ม. ๕	นิยม สมใจ	
๑๐	นายโกศล ทองมี	สมาชิก อบต. ม. ๕	โกศล ทองมี	
๑๑	นางนงเยาว์ หนูน้อย	สมาชิก อบต. ม. ๖	นงเยาว์ หนูน้อย	
๑๒	นายอุทัย อินแดง	เลขานุการสภา	อุทัย อินแดง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
๑	นายอุทัย	อยู่ฉิม	นายก อบต.พุสสวรรค์	อุทัย	อยู่ฉิม
๒	นายอำนาจ	พุ่มไสว	รองนายก อบต.พุสสวรรค์	อำนาจ	พุ่มไสว
๓	นายกฤษดา	บุศราคัม	เลขานุการนายก อบต.	กฤษดา	บุศราคัม
๔	นายณัฐพล	แช่ตั้ง	หัวหน้าสำนักปลัด.	ณัฐพล	แช่ตั้ง
๕	นางนัฐวรรณ	สุขสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	นัฐวรรณ	สุขสวัสดิ์
๖	นางสาวศิววรรณ	บุญกุลธนพัฒน์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ศิววรรณ	บุญกุลธนพัฒน์
๗	นางสุกัญญา	तालลักษณะ	เจ้าพนักงานธุรการ	สุกัญญา	तालลักษณะ
๘	นางสาวกัลยรัตน์	เอี่ยมสง่า	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กัลยรัตน์	เอี่ยมสง่า
๙	นางสาวประภาพร	ดีเด่น	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ประภาพร	ดีเด่น
๑๐	นางสาววันเพ็ญ	แช่ตั้ง	นักทรัพยากรบุคคล	วันเพ็ญ	แช่ตั้ง
๑๑	นายธนาวิทย์	ปิ่นสุภา	นิติกร	ธนาวิทย์	ปิ่นสุภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ข้อความ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ เข้าประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ทั้งหมด ขาดการประชุม - คน ลา - คน

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ กล่าว

ในเมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาพร้อมแล้ว ครบทุกคน ตามระเบียบข้อบัญญัติสภาฯ เข้าประชุมครบองค์ประชุม กระผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และขอแจ้งเรื่องให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ทราบ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไปแล้ว นั้น ทางสภาฯ จึงได้ทำหนังสือขออนุญาตทางนายอำเภอแก่งกระเจานเพื่อขอขยายเวลาการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ และเรื่องอื่นๆ ทางอำเภอแก่งกระเจานได้ตอบหนังสือกลับอนุญาตให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ขยายเวลาการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไปอีกเป็นเวลา ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามหนังสืออำเภอแก่งกระเจาน ที่ พบ ๐๐๒๓.๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ กล่าว

สมาชิก อบต.ทุกคน

ประธานสภาฯ กล่าว

มติในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ กล่าว

นายกศล กล่าว

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้แจกบันทึกรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธสวรรค์ สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯท่านใดหรือทางผู้บริหาร อบต. จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ ขอให้ทุกท่านตรวจสอบครับ

ไม่มีข้อแก้ไขอันใด

ถ้าไม่มีกระผมขอให้สมาชิกสภา อบต.พุทธสวรรค์ ยกมือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธสวรรค์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่สอง

ในข้อ ๓.๑ จะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธสวรรค์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่สอง ขึ้นแปรญัตติ ตามที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธสวรรค์ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธสวรรค์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธสวรรค์พิจารณาขอความเห็นชอบนั้น พร้อมกับในวาระที่หนึ่งทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธสวรรค์ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ผู้บริหารฯได้เสนอเข้าสู่สภาฯ และทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธสวรรค์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติในเรื่องดังกล่าวโดยสภาฯได้กำหนดระยะเวลาคำแปรญัตติ และสมาชิก อบต.พุทธสวรรค์ หรือคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธสวรรค์ที่มีความประสงค์ขอแปรญัตติเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติชุดนี้ได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ที่สภาฯท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการกระผมขอให้ประธานแปรญัตติรายงานผลการพิจารณาในการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครับ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธสวรรค์ กระผมนายกศล ทองมี

(๔)

ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กระผมขอรายงานผลการพิจารณาแปรรูปที่ดินและความเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดระยะเวลาการเสนอคำขอแปรรูปที่ดินต่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ได้รับการคัดเลือกนี้ในวันที่ ๑๐ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณ และให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินนัดประชุมพิจารณาคำขอแปรรูปที่ดินในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณ ในห้วงระยะเวลาที่กำหนดนั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์ที่จะยื่นคำขอแปรรูปที่ดินเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ทำหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณ เพื่อเชิญมาเข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบยื่นตามร่างเดิมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณเสนอมาโดยไม่ขอแก้ไขอันใด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ กล่าว

ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ได้รับรายงานผลการพิจารณาผลการแปรรูปที่ดินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณได้ส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินดำเนินการแปรรูปที่ดินแล้ว และทางสภา อบต. พสุพรรณ ได้กำหนดให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดระยะเวลายื่นคำขอแปรรูปที่ดินเพื่อให้ทางสมาชิก อบต. พสุพรรณ หรือผู้บริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณมายื่นคำขอแปรรูปที่ดิน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณนั้นไม่มีสมาชิก อบต. พสุพรรณ หรือผู้บริหาร อบต. พสุพรรณมายื่นขอแปรรูปที่ดินแต่อย่างใด และทางคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมได้เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามร่างเดิมที่ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

พสุพรรณพร้อมกับทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณได้รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ เมื่อ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้นคณะกรรมการไม่ขอแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลพสุพรรณที่ได้เสนอมามาแต่อย่างใด พร้อมกับขอยื่นตามร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามร่างเดิม ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณ
ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติเมื่อ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ต่อไป จึง
รายงานให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณทราบ เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอ
ขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติยืนตามร่างเดิม ดังนั้นกระผมขอ
มติที่ประชุม จะเห็นชอบให้ผ่านในวาระที่สอง หรือไม่

สมาชิก อบต.ทุกคน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณ ที่อยู่ในที่ประชุมมีจำนวนทั้งหมด
๑๑ คน ยกมือเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณ
ที่คณะกรรมการแปรญัตติยืนตามร่างเดิมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ คน งดออกเสียง ๑ คน คือ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลพสุพรรณ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับที่สภาได้รับหลักการแห่งร่างในวาระที่
หนึ่ง

ประธานสภาฯ กล่าว

๓.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่สาม
ในระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่สาม ซึ่งจะไม่มี
การอภิปรายอันใดอีกจะเป็นการลงมติอย่างเดียว กระผมขอให้เลขานุการสภาฯ
นับจำนวนสมาชิก อบต. พสุพรรณ สมาชิกสภาฯ ว่ามีผู้ใดขาดการประชุมหรือไม่
เพราะจะเป็นการลงมติในวาระที่สาม

เลขานุการสภาฯ กล่าว

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณในขณะนี้สมาชิก อบต. พ
สุพรรณอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๑๑ คน ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพสุพรรณ รวมประธานสภาฯ ครบทุกคนไม่มีท่านใดขาดครับ

ประธานสภาฯ กล่าว

ในเมื่อสมาชิก อบต. พสุพรรณอยู่ครบทุกคนกระผมขอมติในที่ประชุมว่าจะเห็นชอบ
ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพสุพรรณ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับที่ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติเมื่อ
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และตามที่คณะกรรมการแปรญัตติยืนตามร่างเดิม

(๖)

	<p>หรือไม่หากเห็นชอบขอให้สมาชิกสภาฯ อบต.พุสสวรรค์ยกมือ กระผมขอมติในที่ประชุม</p>
สมาชิก อบต.ทุกท่าน	<p>สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ ที่อยู่ในที่ประชุมมีจำนวนทั้งหมด ๑๑ คน ยกมือเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ ที่คณะกรรมการแปรรูปที่ดินตามร่างเดิมและที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ คน งดออกเสียง ๑ คน คือ</p>
มติที่ประชุม	<p>ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	<p>เรื่องอื่นๆ</p>
ประธานสภาฯ กล่าว	<p>ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกสภาฯ อบต. หรือผู้บริหารท้องถิ่นท่านใดจะมีเรื่องเสนอหรือไม่ขอเชิญเสนอได้ครับ</p>
ส.อบต. หมู่ ๕ กล่าว	<p>เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผมนายโกศล ทองมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ หมู่ที่ ๕ เส้นทางตรงสะพานนากรวยไม่มีไฟฟ้าส่องแสงสว่าง กระผมขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ ช่วยจัดไฟฟ้าส่องแสงสว่างตรงสะพานด้วยครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนสัญจรครับ</p>
ส.อบต. หมู่ ๔ กล่าว	<p>เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผมนายระพิน เสียงล้ำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ หมู่ที่ ๔ กระผมขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ตามเรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ ที่ได้เสนอ อบจ. ครับ</p>
ประธานสภาฯ กล่าว	<p>มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือแจ้งท่านนายก อบต. อีกหรือไม่ หากไม่มี กระผมขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯทั้งสองท่านที่ถามครับ</p>
นายก อบต. กล่าว	<p>เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ และท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ กระผมนายอุทัย อยู่ฉิม ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ กระผมขอตอบของสมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๕ ครับกระผมยินดีที่สมาชิกให้ความสำคัญตรวจสอบดูแลความปลอดภัยในตำบลเรื่องขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่สะพานนากรวยกระผมรับเรื่องและจะให้เจ้าหน้าที่ อบต.ดำเนินการครับ ส่วนในเรื่องการถนนคอนกรีต. หมู่ ๒ และหมู่ที่ ๔ ที่ให้ติดตาม อบจ. ถนนดังกล่าวไม่ใช่ของ อบจ. แต่ อบต.ได้เสนอส่งแผนไปให้จังหวัด และกรมส่งเสริมฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ทางจังหวัดต้องเข้าแผนยุทธศาสตร์จังหวัดครับ ซึ่งขณะนี้ปัจจุบันได้เกิดเรื่องโรคโควิด ๑๙ งบประมาณปีนี้คงไม่น่าจะใช้เกี่ยวกับ</p>

(๗)

ประธานสภาฯ กล่าว การเกิดโรคก่อนแต่ทางกรรมจะติดตามครับ ขอแจ้งสมาชิกสภาฯเพื่อรับทราบ
ครับ
มติในที่ประชุม ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุดสวรรค์ชี้แจงมาสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตำบลพุดสวรรค์รับทราบทุกคนนะครับ ต่อไปสมาชิก อบต.ท่านใดจะมีเรื่องแจ้งอีก
หรือไม่ หากไม่มีกรรมขอปิดการประชุม
รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๘ นาฬิกา

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายสุทัย อินแดง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุดสวรรค์



(นายชูศรี หนูน้อย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุดสวรรค์